

วันนี้กสทช.ประกาศผลจับสลากช่องทีวีดิจิตอลแรงเงื่อนไซไบอนุญาต

“กสทช.” ประกาศหมายเลขช่องทีวีดิจิตอลอย่างเป็นทางการ 27 ม.ค.นี้. หลังได้ให้ผู้ชนะการประมูลจับสลากเลือกหมายเลขช่องไปแล้วเมื่อ 24 ม.ค. 57 พร้อมชี้แจงเงื่อนไซไบก่อนรับใบอนุญาตฯ-การใช้ MUX

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ (27 ม.ค.) กสท.กำหนดจัดการประกาศหมายเลขลำดับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

หลังจากเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 57 ได้เปิดให้ผู้ชนะการประมูลให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ 17 ราย 24 ช่อง เข้าเลือกหมายเลขลำดับช่องทีวีดิจิตอล รวมทั้ง กสท.ยังได้ชี้แจงเงื่อนไซไบก่อนรับใบอนุญาต เช่น การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่ 1 และการขอใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ (MUX)

ทั้งนี้ ขั้นตอนการเลือกช่องนั้นจะให้ผู้ที่ชนะการประมูลที่เสนอราคาสูงสุดในแต่ละหมวดหมู่เป็นผู้มีสิทธิเลือกลำดับช่องก่อน ยกเว้นหมวดหมู่ทั่วไป แบบความคมชัดสูง (HD) ที่จะต้องมีการจับสลากว่าใครจะได้เลือก

ช่องก่อน เนื่องจากบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ในเครือ บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง หรือ AMARIN และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทวี จำกัด ในเครือ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ หรือ GRAMMY เสนอราคาเท่ากันในลำดับที่ 6 และ 7

สำหรับผลการเข้าเลือกหมายเลขลำดับช่องทีวีดิจิตอลอย่างไม่เป็นทางการหมวดหมู่เด็กเยาวชน และครอบครัว หมายเลขลำดับเริ่มตั้งแต่ 13-15 โดยบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ในเครือ บมจ.บีอีซีเวิลด์ หรือ BEC ได้ช่อง 13, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT ได้ช่อง 14 และบริษัท ไทยทีวี จำกัด ในเครือทีวีพูล ได้ช่อง 15

หมวดหมู่ข่าว และสาระ หมายเลขลำดับเริ่มตั้งแต่ 16-22 โดยบริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด ในเครือ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE ได้ช่อง 16, บริษัท ไทยทีวี จำกัด ในเครือทีวีพูล ได้ช่อง 17, บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด ในเครือเดลินิวส์ ได้ช่อง 18, บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ในเครือ บมจ.โซลูชั่นคอนเนอร์ (1998) หรือ SLC ได้ช่อง 19, บริษัท 3 เอ็มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้ช่อง 20, บริษัท วอยซ์ ทวี จำกัด ได้ช่อง 21 และ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด ในเครือเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป หรือ MNG ได้ช่อง 22

หมวดหมู่ทั่วไป แบบความคมชัดปกติ (SD) หมายเลขลำดับเริ่มตั้งแต่ 23-29

หมวดหมู่ HD หมายเลขลำดับเริ่มตั้งแต่ 30-36 ■